

Nga đang giúp Việt Nam ít bấp tợn thông hơn trước sự hiệu quả của Trung Quốc với hợp đồng khí đốt mới nhất. Hợp đồng này tạo thêm bàn đạp cho Nga tại Biển Đông và là sự hỗ trợ của Moscow đối với Việt Nam mà Bắc Kinh không hoan nghênh.



Theo nhà phân tích địa chính trị Jen Alic, thỏa thuận ngày 6/4 giữa tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) có những nét tương đồng địa chính trị nhằm chống lại sự hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông. Thỏa thuận này đã cấp cho tập đoàn của Nga hai giấy phép khai thác các giếng khí đốt Mộc Tinh và Hải Thạch tại Biển Đông, ngoài khơi thềm lục địa của Việt Nam, và trao cho Gazprom 49% cổ phần của các giếng này, tổng đồng vốn 55,6 tỷ m³ khí đốt. Mặc dù các giếng khí đốt này nằm trong lãnh hải Việt Nam, nhưng thỏa thuận này được thực hiện khi các tranh chấp lãnh hải của Trung Quốc tại Biển Đông đang nóng lên và sự có mặt của Nga không phải là ngẫu nhiên. Thỏa thuận giữa Gazprom và PetroVietnam được thực hiện chỉ 1 tháng sau khi ông Vladimir Putin được bầu làm Tổng thống Nga. Các tuyên bố của giới quan chức Trung Quốc cho thấy sự quan ngại của họ và sự kết nối giữa liên doanh khí đốt trên với các tranh chấp lãnh thổ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói: "Trung Quốc hy vọng công ty của các nước nằm ngoài khu vực Biển Đông sẽ tôn trọng và ứng xử đúng mực của các bên liên quan trực tiếp trong việc giải quyết tranh chấp thông qua đường thuyết song phương".

Trung tâm của vấn đề là Biển Đông. Cách đây hơn 10 ngày, Trung Quốc và Philippin đã rơi vào một bế tắc tại Biển Đông sau khi các tàu hải giám của Trung Quốc can thiệp để ngăn một tàu chiến Philippin bắt giữ các ngư dân Trung Quốc gần khu vực

bãi đá ngỏm Scarborough (Trung Quỏc gỏi là đỏo Hoàng Nham) đang tranh chỏp. Cỏ hai nỏỏc đòu tuyên bỏ bãi đá ngỏm Scarborough là mỏt "bỏ phỏn lãnh thỏ không thỏ tách rỏi" của hỏ (khu vỏc này giàu tiỏm nỏng khí đỏt). Hiỏn có 6 quỏc gia và vùng lãnh thỏ có tuyên bỏ chỏ quyỏn đỏi vỏi các hòn đỏo, bãi đá ngỏm và rỏng san hô tởi Biền òng là Trung Quỏc, Philỏppin, Viỏt Nam, ài Loan, Malaixia và Brunây.

Biền òng cũng có tỏm quan trỏng chiỏn lỏỏc đỏi vỏi Nga. Khi Mỏ đang tỏo "bàn đòp" Biền òng của hỏ tỏ Philỏppin, Nga cũng làm đỏu tỏỏng tỏ thông qua Viỏt Nam, trong khi Trung Quỏc rỏ ràng coi các diỏn biền đỏ là tiỏm tàng cho mỏt xung đỏt rỏng hỏn tỏi đây. Cho đỏn nay, Mỏ vỏn đang chỏn giỏi pháp đỏng ngoài tranh chỏp Trung Quỏc-Philỏppin. Mỏc dù Oasinhtỏn đã ký mỏt hiỏp ỏỏc phòng thỏ đỏ phỏỏng vỏi Manila, nhỏng các quan chỏc cho rỏng hiỏp ỏỏc này không rỏ ràng và mỏp mỏ trong viỏc liỏu Mỏ có đỏn hỏ trỏ Philỏppin đỏ bỏo vỏ tuyên bỏ chỏ quyỏn tỏ Biền òng hay không, thỏm chí trong trỏỏng hỏp có xung đỏt công khai trong khu vỏc.

Trong khi đỏ, trong vài thỏp kỏ qua, Nga đã cỏ gỏng xây đỏng lỏi nhỏng quan hỏ thỏi Xôviỏt của hỏ vỏi Viỏt Nam. Nga đã cho Viỏt Nam vay 8 tỏ USD đỏ xây đỏng nhà máy đỏn nguyên tỏ đòu tiên của Viỏt Nam. Hỏn nỏa, trong sỏ công nghỏ vỏ khí hiỏn đỏi mà Nga xuỏt khỏu sang Viỏt Nam có mỏt danh sách khiỏn Trung Quỏc không hài lòng vì sỏ vỏ khí này đang giúp Viỏt Nam tỏng cỏỏng đỏng kỏ nỏng lỏc quỏc phòng.

Ngoài ra, Nga rỏ ràng đang cam kỏt xây đỏng mỏt cỏn cỏ tàu ngỏm và mỏt nhà máy đỏng tàu tỏi Viỏt Nam. Diỏn biền cuỏi cùng sỏ là viỏc Viỏt Nam đỏng ý cho phỏp Nga mỏ lỏi mỏt cỏn cỏ quân sỏ thỏi Liên Xô tỏi Viỏt Nam. Nỏi tóm lỏi, Nga đang giúp Viỏt Nam ít bỏ tỏn thỏỏng hỏn trỏỏc sỏ xâm lỏỏc của Trung Quỏc và hỏp đỏng khí đỏt mỏi nhỏt - tỏo bàn đòp tỏi Biền òng đang tranh chỏp - là sỏ bỏo vỏ (của Nga đỏi vỏi Viỏt Nam) mà Bỏc Kinh không hoan nghỏnh.

Mỏ cũng đang thỏc hiỏn mỏt sỏ lỏi ích tỏi Viỏt Nam. Hai nỏỏc vỏa tuyên bỏ sỏ thỏc hiỏn các hoỏt đỏng trao đỏi hỏi quân "phi chiỏn đòu" tỏi cỏng à Nỏng trong 5 ngày đỏ nhỏn mỏnh nhỏng quan hỏ chỏt chỏ hỏn giỏa Mỏ và Viỏt Nam. ỏỏ cũng là mỏt thông đỏiỏp rỏ ràng vỏi Trung Quỏc trong bỏi cỏnh bỏ tỏc hiỏn nay giỏa nỏỏc này và Philỏppin. Tuyên bỏ trên đỏỏc đỏa ra khi Mỏ và Philỏppin cũng đang tiỏn hành mỏt cuỏc tỏp trỏn hỏi quân tỏỏng tỏ, đỏ kiỏn kéo dài trong 2 tuỏn.

Theo " [Oilprice](#) " (ngày 21/4)

Vỏ Hiỏn (gt)